



## คำประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

\*\*\*\*\*

รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๔ จากนั้นได้รับทุนศึกษาต่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Public Health (Cum Laude) สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก Hebrew University ประเทศอิสราเอล พ.ศ. ๒๕๑๗ และปริญญาเอก Doctor of Public Health สาขาระบาดวิทยา จาก University of the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๓๐ หลังจบการศึกษาท่านได้รับทุนศึกษาเพิ่มเติมด้านสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม ณ สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนองค์การอนามัยโลก (WHO) ด้านการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ด้านการบริหารและการจัดการความเสี่ยง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา / ฝรั่งเศส / เยอรมัน ด้วยทุนสนับสนุนจาก World Environmental Center (WEC) German Technical Cooperation (GTZ)

รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในประเทศและนานาชาติ เช่น หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขในประเทศไทย (ThaiPHEIN) นายกสมาคมสถาบันการศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 35 สถาบัน {South-East Asia Public Health Education Institutes Network (SEAPHEIN)} เป็นคนแรก Regional Director of Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) Bangkok Office - Responsible for South East Asia คณะกรรมการบริหารเครือข่ายประสานงานศูนย์วิชาการร่วมองค์การอนามัยโลกและศูนย์ชำนาญการระดับชาติ เคยเป็นกรรมการสมาคมวิชาชีพ เช่น อดีตนายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (คนแรก) อดีตนายกสมาคมการยศาสตร์ไทย ปัจจุบันได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นสมาคมที่สร้างขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีฯ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เคยเป็นผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสาธารณสุข วุฒิสภา และที่ปรึกษาากิตติมศักดิ์ด้านแรงงานของรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑ (นายนิคม ไวยรัชพานิช) ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคนบตีคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศหลายแห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักสาธารณสุขผู้บุกเบิกงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติมากกว่า ๕๐ เรื่อง ท่านเป็นผู้นำและมีส่วนในการผลักดันการออกกฎหมายให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการทำงานของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางและผลักดันงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้เทียบเท่าสู่มาตรฐานสากล ผ่านการเป็นกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายการจัดตั้งองค์การอิสระ สถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกรรมการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงแรงงาน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอีกหลายฉบับ รวมถึงการร่วมผลักดันให้เกิดสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกมาตรฐานงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทย และผลการศึกษาของท่านหลายโครงการส่งผลให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแรงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับมหภาคและจุลภาคใน ๔ กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (ฟิลิปปินส์ เนปาล บังคลาเทศ และไทย) ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ASEAN Expert ทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในกลุ่มประเทศอาเซียนตามมติของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ผลการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเครือข่าย ASEAN Occupational Safety and Health Network (ASEAN-OSHNET) ท่านได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหลายสถาบัน เช่น รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โล่ให้สามศรี – รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์จากกระทรวงแรงงาน รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทผู้บริหารในโอกาสฉลองครบรอบ ๗๕ ปี University of the Philippines และล่าสุดได้รับรางวัลมหิดลทยากรในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรที่ทันสมัย การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผสมผสานความรู้ด้านวิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อเน้นให้นักศึกษารู้ซึ้งและปฏิบัติได้จริงในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยท่านเป็นผู้วางแนวทางในการบูรณาการวิชาการ

ปฏิบัติการอาชีพอนามัยและความปลอดภัยและงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมทักษะให้นักศึกษามีความรู้รอบ  
ด้านในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักการรวมบริการ ประสานภารกิจของ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเริ่มเปิดการเรียนการ  
สอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมทั้งท่านยังให้ความกรุณาเป็นอาจารย์พิเศษของสาขาวิชาฯ อย่าง  
ต่อเนื่อง และท่านยังเป็นอดีตรองคณบดีประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร  
นารี ๒ สมัย และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่านให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ  
สาขาวิชาอาชีพอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนทั้งในด้านการ  
เรียนการสอนและการวิจัยที่ท่านให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างดียิ่งและต่อเนื่อง

ด้วยประจักษ์ในผลงานและการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น และจริงจังกับการพัฒนาคน  
พัฒนางานอาชีพอนามัยและความปลอดภัยของประเทศ ทั้งครองตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และความเป็นครู สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  
๒๕๖๑ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาวิตยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีพอนามัยและความปลอดภัย)  
แก่ รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

\*\*\*\*\*